

An toàn thực phẩm luôn là vấn đề cấp thiết hiện nay, nhu cầu của thị trường thực phẩm sạch, an toàn là nhu cầu của toàn xã hội. Chính vì vậy, quận Ng Hành Sơn đã và đang nỗ lực xây dựng hiệu quả, thành công mô hình “Chăm sóc VSATTP”, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ghi nhận từ Chi Bộ M An, không gian chợ hiện nay có sự tiện lợi và an toàn cho người mua và người bán, đảm bảo vệ sinh, không gây ồn ào, khói bụi, in chiu sáng cho người bán; các ngành hàng có thể kết nối, bố trí phù hợp gia đình thực phẩm tươi sống và thực phẩm chín. Tất cả các vật dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh đều thiết kế chung theo chuẩn: mặt bàn, ghế ngồi bằng inox, tủ kính bảo quản thực phẩm, sàn rác bao bọc - lồng bên trong trang bị tỉ mỉ quy. Các quầy hàng đều có biển hiệu ghi rõ thông tin của họ tên hàng...

Hàng ngày nào cũng có Chi Bộ M An, Chi Hội Th Hng, người tiêu dùng, cho biết, chợ rất yên tâm khi đi chợ này mua thực phẩm cho gia đình. “Những lưu ý về truy xuất nguồn gốc thực phẩm, 10 nguyên tắc vàng khi chọn thực phẩm, cách bảo quản thực phẩm...thông xuyên của Ban Quản lý chợ phát trên loa phát thanh phần nào khiến người tiêu dùng yên tâm. Thêm vào đó, các tiểu thương kinh doanh, có biển hàng của mình để khách dễ nhận biết, bún, mì ký ở trong bếp tay máy cũng sạch sẽ”, Chi Hội nói.

Theo ông Nguyễn Minh Mạng-Trưởng Ban Quản lý Chợ quận Ng Hành Sơn cho biết: Theo quy định, từ việc các chợ, không gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ, nhân viên bảo vệ thực hiện công tác kiểm tra, ghi chép kê khai thực phẩm tươi sống của các hộ kinh doanh thực phẩm và dịch vụ liên quan.

Chị Trần Thị Kim Oanh- Tiểu thương hàng bún, Chi Bộ M An chia sẻ: “Kinh doanh thì lợi nhuận lên hàng đầu nhưng không vì thế mà ham lợi mua bán hàng chất lượng kém. Chúng mình bán cho người khác nên gia đình mình cũng lợi nên phải nghiêm chỉnh. Nên chợ quan trọng, bán hàng là phải có cái tâm, mình bán cái gì, bán cái gì, phải luôn chất lượng, sạch sẽ”.

Có thể nói, việc tuyên truyền về an toàn thực phẩm, vấn đề minh bạch mà còn có Chi hội phần của Chi Bộ M An tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt nội bộ, hội họp của Chi hội. Theo Ông Th Thoi, Chi hội trưởng Chi hội Phần của Chi Bộ M An, đây là nội dung quan trọng, cần phải lên hàng đầu vì mục tiêu kinh doanh thực phẩm sạch, minh bạch, vì chất lượng cuộc sống người dân là trên hết. “Nói một cách đơn giản, thì nói mà cũng thêm cả bản thân, niềm tin. Chính vì vậy, sự đồng lòng và sự ủng hộ của người dân, tiểu thương chợ Bc M An nói không vì thực phẩm bẩn”, Chi Hội trưởng cho hay.

Theo ông Nguyễn Minh Mạng, cùng với sự tiện lợi và an toàn, công tác tuyên truyền và nâng cao kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm và vấn đề minh bạch mà cho tiểu thương là công việc cần triển khai thông xuyên, liên tục. Hàng ngày, Ban Quản lý chợ thực hiện tuyên truyền trên loa phát thanh nội bộ, yêu cầu các tiểu thương đảm bảo an toàn thực phẩm. Phần lớn vì các cơ quan có liên quan tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền trao đổi về các tiêu chí bảo đảm an toàn thực phẩm, quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, các nguyên tắc vàng trong thực hành về an toàn thực phẩm...

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, kiểm tra xử lý vi phạm trong thực hiện vấn đề minh bạch mà, niềm tin và bán theo giá niêm yết, bán hàng minh bạch, đảm bảo an toàn thực phẩm cũng cần chú trọng thực hiện. Có thể nói, trong dịp tết, công tác này càng được chú trọng, có thể nói là công tác bình ổn giá, kiểm soát, các mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết như thực phẩm, thực phẩm, thịt gia súc, gia cầm, bánh kẹo, ru bía các loại...

Theo I trình thực hiện án “Quản lý vệ sinh ATTP từ các chợ hàng 2 trên địa bàn quận Ng Hành Sơn giai đoạn 2017-2020”, mô hình “Chăm sóc VSATTP” cần triển khai thực hiện từ 3 chợ, trong đó có Chi Bộ M An và Chi Khuê Mã của Sở Công Thương công nhận là chợ chăm sóc VSATTP.

Trong thị trường hiện nay, chợ truyền thống chủ yếu cạnh tranh về mặt giá cả siêu thị, chợ đảm bảo an toàn thực phẩm là mối lo ngại, thì việc xây dựng mô hình chợ chăm sóc an toàn thực phẩm là ưu tiên thiết yếu đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường tin cậy cho người tiêu dùng, góp phần màu sắc cho bức tranh thị trường thực phẩm xây dựng thành phố An Nhơn.

an toàn, thân thiện và sáng sủa./

**Nh Ý**